

ĐẢNG BỘ HUYỆN THUẬN THÀNH (BẮC NINH) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

NGUYỄN VĂN HÙNG*

Thị trấn Thuận Thành nằm ở phía Nam tỉnh Bắc Ninh - cách Thành phố Bắc Ninh 14 km và cách trung tâm Hà Nội 25 km; có 17 xã và thị trấn Hồ. Là huyện đông dân của tỉnh, dân số 136,5 nghìn người, dân cư sống ở nông thôn chiếm 92,3%. Điều kiện tự nhiên có nhiều lợi thế phát triển ngành nông nghiệp. Diện tích đất tự nhiên là 116,04 km² (đất nông nghiệp 70,87km², chiếm 60,9%). Huyện có hệ thống giao thông khá phát triển.

Trong thời kỳ đổi mới, với tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự điều hành của chính quyền các cấp, Đảng bộ và nhân dân Thuận Thành đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, thu được nhiều kết quả khả quan, kinh tế - xã hội (KT-XH) có bước phát triển, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX (10-2005), đến nay nhiều chỉ tiêu KT-XH đã đạt và vượt mục tiêu.

Kinh tế tăng trưởng liên tục và giữ ở mức khá, bình quân 13,5%/năm giá trị tổng sản phẩm xã hội năm 2008 là 728,684 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo

hướng tích cực, tỷ trọng giá trị và lao động trong công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng, tỷ trọng giá trị và lao động trong ngành nông nghiệp giảm. Năm 2005: Công nghiệp, xây dựng: 30,6%; Dịch vụ: 29,8%; Nông nghiệp, thủy sản: 39,6%. Đến năm 2008 tỷ trọng tương ứng là 32,5% - 31,9% - 35,6%.

Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện. Đổi mới cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, phá thế độc canh cây lúa, tăng tỷ trọng chăn nuôi. Hình thành các vùng lúa hàng hoá, vùng rau sạch, vùng trồng cây hoa màu, cây cảnh, từng bước đưa nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, có giá trị kinh tế cao và hướng tới xuất khẩu.

Ngành nông nghiệp phát triển tương đối nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân (2005-2008) đạt 5,5%/năm, có sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay cơ bản không còn giống lúa dài ngày, năng suất thấp, bò cóc, lợn i... Thay vào đó là lúa chất lượng cao, đàn bò được Sind hóa, đàn lợn nạc hóa,...

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng nhanh, một số ngành nghề phát triển khá như sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, cơ khí và đồ gỗ. Tổng giá trị sản xuất năm 2001 đạt 98,1 tỷ đồng. Đã từng bước phát

* Bí thư Huyện ủy

triển sản xuất công nghiệp quy mô vừa và nhỏ ở những ngành có công nghệ cao, giá trị đầu tư lớn, ít ô nhiễm môi trường như: Lắp ráp máy tính, chế tạo máy biến thế, chế tạo nguyên liệu cho ngành may,... khôi phục được một số làng nghề truyền thống như đúc đồng ở Đào Viên, tranh ở Đông Hồ,...

Giá trị, tỷ trọng và chất lượng các ngành dịch vụ tăng, năm 2008 đạt 232,189 tỷ đồng. Với nhiều làng nghề truyền thống và hệ thống di tích lịch sử văn hoá như chùa Dâu, Bút Tháp, thành cổ Luy Lâu, lăng mộ và đền thờ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ nổi tiếng,... Thuận Thành có tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch.

Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư mạnh, đã tu bổ, nâng cấp các tuyến đường, hệ thống lưới điện đến hộ, hiện đại hóa hệ thống viễn thông, Bệnh viện đa khoa huyện,...

Văn hoá – xã hội có bước phát triển. Giáo dục - đào tạo được xác định là động lực phát triển và được các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Hệ thống trường lớp được mở rộng và đa dạng về loại hình. Cơ sở vật chất được tăng cường. Phong trào “Hai không” với 4 nội dung được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng nâng lên, số học sinh đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi ngày càng cao, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng. Năm học 2008 – 2009, có trên 100 em đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Số học sinh đỗ vào các trường đại học và cao đẳng là trên 1.200; huyện tiếp tục giữ vững là *Đơn vị lá cờ đầu* của tỉnh.

Về y tế được chú trọng. Cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ được tăng cường, phục vụ tốt công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Các hoạt động y tế dự phòng, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Việc thực hiện Chi thị 06 về củng cố mạng lưới y tế cơ sở và Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đạt kết quả cao. Đã có 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn y tế quốc gia. Bệnh viện đa khoa huyện được đầu tư hơn 100 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của nhân dân.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phát triển. Công tác xóa đói giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 7,2%, không còn hộ đói. Công tác chăm sóc các đối tượng chính sách được quan tâm. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội,... được đẩy mạnh và có hiệu quả thiết thực. Đã cơ bản xóa xong nhà tranh tre rột nát.

Các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát huy. Đã hoàn thành tu bổ lớn hai ngôi chùa nổi tiếng là chùa Dâu và chùa Bút Tháp, tu bổ Lăng Kinh Dương Vương, gần ba chục di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng được bảo vệ, tôn tạo,... Các Lễ hội chùa Dâu, chùa Bút Tháp, hội làng Lạc Thổ (Hội thi mã Đông Hồ),... được duy trì; Các nghệ thuật dân gian như rối nước ở Đồng Ngự, hát á đào ở Thanh Thương được phục hồi, bảo tồn và phát triển.

Những kết quả đã đạt được là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân Thuận Thành hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, xây dựng huyện vững mạnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.